

Maleng Regional Justice Center

Maleng Regional Justice Center (Trung tâm Công lý Maleng của Vùng) là một cơ sở cung cấp đầy đủ các dịch vụ tòa án cho vùng nam Quận King. Tòa án này tọa lạc tại trung tâm thành phố Kent ở đường Fourth Avenue North, gần Kent Station, Kent Commons và Showare Center.

Địa chỉ đường:

401 Fourth Avenue North
Kent, WA 98032

Địa chỉ gửi thư:

King County Superior Court
401 Fourth Avenue North, Room 2D
Kent, WA 98032

Ngày và giờ làm việc:

Thứ hai – thứ sáu, 8:30 sáng – 4:30 chiều



- [Các ngày lễ và ngày ngừng hoạt động tòa án](#)

Hướng dẫn đường: [BẢN ĐỒ](#)

- [Đi xe buýt](#) (Liên kết đến trang web lập kế hoạch chuyến đi của King County Metro)
- [Lái xe](#) (Liên kết đến Google Maps.)
- [Thông tin về nơi đậu xe](#)
- [Nơi để xe đạp](#)

Tải xuống một [bản thông tin](#) hướng dẫn những nơi cần đến ở Maleng Regional Justice Center để nhận từng loại dịch vụ tòa án.

Các tiện nghi, sắp xếp hỗ trợ cho người khuyết tật

Nếu bị khuyết tật, quý vị có thể yêu cầu một sắp xếp đặc biệt bằng cách hoàn tất mẫu [Yêu cầu Sắp xếp Hợp lý](#). Mẫu này có phần hướng dẫn cách điền đơn.

Trung tâm MRJC có đầy đủ các tiện nghi cần thiết cho người khuyết tật. Các phòng tòa được trang bị thiết bị nâng xe lăn lên chỗ ngồi của thẩm phán và nhân chứng, và khu ngồi của bồi thẩm đoàn cũng được thiết kế cho xe lăn dễ ra vào. Nhà để xe có các chỗ đậu xe được chỉ định dành riêng cho người khuyết tật ở lầu một và lầu hai.

Kiểm tra an ninh

Quý vị cần đi qua một trạm kiểm tra an ninh khi vào tòa án. Vui lòng dành vài phút để tìm hiểu về [các đồ vật bị nghiêm cấm tại tất cả các cơ sở tòa án của Quận King](#). Hãy xem [video](#) này để biết thêm về việc kiểm tra an ninh tại các lối vào của tòa án.

Dịch vụ giữ trẻ - ĐÓNG CỬA vào lúc hiện tại. Vui lòng kiểm tra lại sau để biết thông tin cập nhật.

Phòng giữ trẻ của Tòa án nhận trông giữ trẻ em là nạn nhân hay nhân chứng được kêu lên tòa án để làm chứng và trẻ em có phụ huynh hay người giám hộ cần làm việc với tòa án. Không cần lấy hẹn trước cho dịch vụ này. Phòng giữ trẻ nằm ở lầu ba của Maleng Regional Justice Center và mở cửa vào lúc 8:30 sáng. Để biết thêm thông tin, xin truy cập [trang web của Phòng giữ trẻ](#) hoặc gọi số (253) 854-5625.

Ăn uống

Có quầy bán cà phê ở lầu một gần lối vào Tòa án cũng như các máy bán hàng tự động ở các phòng họp của bồi thẩm đoàn trên lầu một và lầu hai. Có nhiều nhà hàng ở khu vực gần tòa án.